

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวานยุคบรรจบพบกันนี้เป็นช่วงเวลาของฉากตอนในกิตะ ในยุคนี้ที่ลูกต้องเพียรพยายามและกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด นั่นคือเทพ

คำถาม: ลูกควรจะให้ความใส่ใจต่อประเด็นโดยอยู่เสมอเพื่อที่เรือของลูกจะสามารถข้ามฟากไปได้?

คำตอบ: ให้ความใส่ใจอยู่เสมอว่าลูกต้องอยู่ในความเป็นมิตรของพระเจ้า เพราะด้วยสิ่งนี้ที่เรือของลูกจะสามารถข้ามฟากไปได้ หากลูกได้รับอิทธิพลจากเพื่อนที่ผิดและลูกก็พัฒนาความสงสัยเรือก็จะจมลงในมหาสมุทรของยาพิษ ลูกๆ ไม่ควรจะมี ความสงสัยแม้แต่น้อยที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่พ่ออธิบายแก่ลูก พ่อมาเพื่อให้ลูกเต็มไปด้วยความรู้และความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับตัวท่าน ลูกต้องอยู่ในความเป็นมิตรของพ่อ

โอมชานติ พระเจ้าพูด ลูกๆ รู้ว่าพ่อกำลังสอนราชาโยคะเดียวกันที่ท่านเคยอธิบายกับลูกเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ลูกๆ รู้ แต่โลกไม่รู้ และดังนั้นลูกควรจะถามพวกเขาว่า พระเจ้าของกิตะมาเมื่อไหร่? พระเจ้าพูดว่า “พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกและทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชา” ลูกควรจะถามผู้คนที่ บทของกิตะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ เวลานั้นลูกกำลังรับฟังสิ่งนี้ในทางปฏิบัติ บทของกิตะจะต้องอยู่ระหว่างตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและตอนเริ่มต้นของยุคทอง ท่านก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปและดังนั้นท่านจะมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน นี่คือนยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดอย่างแน่นอน แม้ว่าผู้คนที่จดจำเดือนอธิกสูรทิน(ที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ทุกๆ 4 ปี) ผู้ที่นำสารก็ไม่ว่าสิ่งนี้ ลูกที่แสนหวานรู้ว่าพ่อมาและสอนลูกเพื่อให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่ง นั่นคือเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพที่สูงส่งจากจำนวนมนุษย์ทั้งหมดนี้ เทพที่สูงส่งที่สุดคือลักษมีและนารายณ์ ท่านทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพในยุคบรรจบพบกันนี้ เหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในยุคทองอย่างแน่นอน ที่เหลือทั้งหมดอยู่ในยุคเหล็ก ลูกรู้ว่าลูกคือบราห์มินของยุคบรรจบพบกัน จดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคงมาก โดยทั่วไปผู้คนที่จะไม่สามารถลืมนึกของพวกเขาก็ได้ แต่มายาแม้กระทั่งทำให้ลูกลืมน เราเป็นของสกุลบราห์มินและแล้วก็จะกลายเป็นของสกุลเทพ หากลูกจดจำสิ่งนี้ลูกจะคงอยู่อย่างมีความสุขมาก ลูกกำลังศึกษารราชาโยคะ ลูกอธิบายว่าเวลานี้บาบา กำลังพูดความรู้ของกิตะอีกครั้งหนึ่งและสอนโยคะโบราณของบารัตด้วยเช่นกัน เรากำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ พ่อพูดว่า ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยการเอาชนะสิ่งนี้ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ผู้คนก็ได้เดียวกันอย่างมากเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ สำหรับมนุษย์ กิเลสนั้นเป็นเหมือนสมบัติที่มีค่า พวกเขาได้รับมรดกนั้นจากพ่อทางร่างของเขา เมื่อลูกกลายเป็นลูก, ก่อนอื่นลูกจะได้รับมรดกนั้นจากพ่อของลูก พวกเขาทำให้ลูกแต่งงานและทำลายลูกของพวกเขา ในขณะที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดังนั้นลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลกด้วยการเอาชนะตัณหาราคะอย่างแน่นอน พ่อจะมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน มีสงครามมหากาตะที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน เราอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน ไม่ใช่ทุกคนจะเอาชนะตัณหาราคะได้ในทันที ทุกสิ่งนั้นใช้เวลา สิ่งหลักที่ลูกๆ เขียนก็คือ บาบาค้นตกลงไปสู่แม่น้ำของยาพิษ ดังนั้นจะมีการออกคำสั่งอย่างแน่นอน คำสั่งของพ่อก็คือ เอาชนะตัณหาราคะแล้วลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ไม่ใช่ว่าลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลกแล้วก็ช่องแวนิกิเลส คือลักษมีและนารายณ์ผู้ที่เป็นผู้เอาชนะโลก พวกเขากล่าวได้ว่าปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ทุกคนเรียกเหล่าเทพว่าปราศจากกิเลส และลูกก็เรียกสิ่งนั้นว่าอาณาจักรของราม นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลสในขณะที่โลกที่มีกิเลส อาศรมของครอบครัวที่ไม่บริสุทธิ์ บาบามาได้อธิบายแล้วว่าลูกเป็นของอาศรมของครอบครัวที่บริสุทธิ์ เวลานั้นลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยการใช้ 84 ชาติเกิด มีเรื่องราวของ 84 ชาติเกิด โลกใหม่ต้องปราศจากกิเลสอย่างแน่นอน พระเจ้าผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ ได้ทำงานของการก่อตั้งและแล้วอาณาจักรของราวันก็ต้องมาอย่างแน่นอนเช่นกัน ชื่อที่แท้จริงคืออาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน อาณาจักรของราวันหมายถึงอาณาจักรที่เป็นเช่นปีศาจ เวลานั้นลูกกำลังนั่งในอาณาจักรที่เป็นเช่นปีศาจ ลักษมีและนารายณ์เป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรที่สูงส่ง ลูกๆ ไปรอบๆ ในตอนเช้าตรู่ รุ่งอรุณกล่าวได้ว่าเป็นเวลาเช้าตรู่ ในเวลานั้นผู้คนที่กำลังหลับและลูกก็วนไปรอบๆ (ด้วยรถแห่) ในภายหลัง นิทรรศการสามารถทำได้เมื่อมีศูนย์ซึ่งผู้คนที่สามารถมาและเข้าใจว่าตัณหาราคะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยการเอาชนะสิ่งนั้นพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก แน่แน่นอนลูกควรจะมีภาพลักษมีและนารายณ์ในกล่องแสง (translight) ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้ มีภาพนั้นและภาพบันไดด้วยเช่นกัน เช่นที่พวกเขามีรถบรรทุก (รถแห่) ของเทพเจ้า ดังนั้นจะเป็นสิ่งดีเช่นกันหากลูกจะใช้รถบรรทุกสองถึงสามคันพร้อมกับตกแต่งด้วยรูปภาพเหล่านี้ แต่ละวันรูปภาพประเภทต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้น ความรู้ของลูกก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนลูกๆ ก็จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ที่มั่งคั่งและความยากจนทั้งหมดรวมอยู่ในนั้น คลังสมบัติที่มีค่าของ

ชีพบาบกลับมาเติมเปี่ยมอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เดิมคลังสมบัติที่มีค่าของท่านจะได้รับการตอบแทนหลายเท่าสำหรับสิ่งนั้น เหตุนี้เองพ่อพูดว่า ลูกๆที่สุดแสนหวาน ลูกคือผู้ที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐีและนั่นเช่นกันเป็นเวลา 21 ชาติเกิด บาบาเองพูดว่า ลูกจะกลายเป็นนายของโลกถึง 21 ชั่วโมงคน พ่อเองมาโดยตรงและนำสวรรค์มาบนฝ่ามือของพ่อ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กเกิดมาเขาก็มีมรดกของพ่อบนฝ่ามือของเขา พ่อของเขาก็จะพูดว่า บ้านนี้และทุกสิ่งเป็นของลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดก็พูดเช่นกันว่า เมื่อลูกเป็นของพ่ออำนาจในการปกครองสวรรค์เป็นของลูกถึง 21 ชั่วโมงคน เพราะลูกเอาชนะความตาย เหตุนี้เองพ่อจึงเรียกว่าเป็นความตายที่ยิ่งใหญ่ ความตายที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครบางคนที่มา ท่านเพียงแต่ได้รับการยกย่อง ผู้คนคิดว่าพระเจ้าได้ส่งปีศาจแห่งความตายและได้พาผู้ขึ้นไป(คนที่ตาย) มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดว่า พ่อคือความตายเหนือความตายทั้งหมด ผู้คนอาศัยอยู่บนภูเขามีสันเชื่อในความตายที่ยิ่งใหญ่มาก มีวัดให้กับมหากาพย์(ความตายที่ยิ่งใหญ่)ด้วยเช่นกัน พวกเขาเพียงแต่ปักธงเช่นนั้น พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าสิ่งนี้ถูกต้อง ด้วยการจดจำพ่อบาบของลูกในหลายต่อหลายชาติเกิดจะถูกเผาทิ้งไป ดังนั้นลูกควรระประชาสัมพันธ์สิ่งนี้ มีกุ่มกมลามากมาย พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เวลานั้นลูกๆกำลังได้รับน้ำทิพย์ของความรู้หลังจาก 5000 ปี อันที่จริงแล้ว สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าอมฤต(น้ำทิพย์)นี่คือการศึกษาเล่าเรียน ชื่อทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อได้ยินชื่อ “น้ำทิพย์” ผู้คนได้แสดงให้เห็นน้ำในรูปภาพ พ่อพูดว่า พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ด้วยการศึกษานี้เท่านั้นที่พ่อสอนลูกที่ลูกได้รับสถานภาพที่สูง พระเจ้าไม่มีรูปที่ได้รับการประดับประดาเช่นนั้น พ่อเข้ามาในผู้นี้และสอนลูก พ่อสอนดวงวิญญาณและทำให้พวกเขาเป็นเช่นเดียวกับตัวพ่อเอง พ่อไม่ใช่ลักษมีและนารายณ์ที่พ่อจะทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกันกับพวกเขา ลูกดวงวิญญาณศึกษาเล่าเรียนและท่านก็ทำให้ลูกเต็มไปด้วยความรู้เช่นเดียวกับตัวท่าน ไม่ใช่ว่าท่านจะทำให้ลูกกลายเป็นเทพเจ้า พวกเขาได้แสดงรูปภาพของกฤษณะแต่กฤษณะจะสามารถสอนได้อย่างไร? ไม่มีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ใดในยุคทอง กฤษณะมีชีวิตอยู่ในยุคทอง และแล้วลูกจะไม่ได้เห็นกฤษณะนั้นอีกครั้ง ในละครภาพลักษณ์ของการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ของทุกคนมีความพิเศษสุด ละครนี้มหัศจรรย์ ซึ่งลูกกำหนดไว้แล้ว... พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า ลูกจะศึกษาต่อไปเรื่อยๆ ด้วยรูปลักษณ์เดียวกันและในเสื้อผ้าชุดเดียวกันเหมือนเดิมทุกประการในทุกวงจร สิ่งนี้ชำระอดีตอย่างเดียวกัน ดวงวิญญาณละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่งเหมือนกับที่เขาเคยได้รับในวงจรก่อนหน้านี้ ไม่สามารถมีความแตกต่างใดๆในละคร เหล่านี้เป็นเรื่องที่มีขีดจำกัด ในขณะที่นี่คือเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งไม่มีใครนอกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดสามารถอธิบายแก่ลูก ไม่สามารถมีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับสิ่งนี้ บางคนมีศรัทธาในสติปัญญาแล้วก็พัฒนาความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะพวกเขาได้รับอิทธิพลจากมิตร หากลูกเฝ้าแต่มีมิตรของพระเจ้าลูกก็สามารถข้ามพากไปได้ เมื่อลูกปล่อยมิตรนี้ไปลูกก็จะจมลงในมหาสมุทรแห่งยาพิษ ในด้านหนึ่งคือมหาสมุทรของน้ำนม และอีกด้านหนึ่งคือมหาสมุทรของยาพิษ มีชื่อ“น้ำทิพย์แห่งความรู้”ด้วยเช่นกัน พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมีคำสรรเสริญของท่าน คำสรรเสริญของพ่อไม่สามารถให้แก่ลักษมีและนารายณ์ได้ ศรัทธาไม่ใช่มหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ แม้ว่าเทพเหล่านั้นจะบริสุทธิ์ในยุคทองและยุคเงิน แต่พวกเขาก็ไม่ได้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลา พวกเขาตกลงมาหลังจากครึ่งหนึ่งของวงจร พ่อพูดว่า พ่อมาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกเข้าไปสู่การหลุดพ้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น เวลานั้นลูกๆ กำลังนั่งที่นี่เป็นการส่วนตัว ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนกับชีพบาบาและกลายเป็นครูด้วยเช่นกัน ท่านคือครูใหญ่ ลูกมาหาท่าน ลูกพูดว่า ฉันมาหาชีพบาบา โอ้ แต่ท่านไม่มีตัวตน! ไช้ ท่านเข้ามาในร่างของผู้นี้ เหตุนี้เองที่เราพูดว่า เรากำลังจะไปหาบัพดา บาบานี้เป็นพาหนะของท่านที่ท่านกำลังซบซึ้งอยู่ ท่านนั้นถูกเรียกว่าเป็นพาหนะและเป็นม้า มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้ นั่นคือ ดักชประชาพิตา (Daksh Prajapita) ได้สร้างไฟบูชายัญ พวกเขาเพียงแต่เขียนเรื่องราวแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระเจ้าชีวาพูด พ่อมาเมื่อมีการประณามศาสนาอย่างที่สุดในบารัต แม้ว่าผู้ที่ศึกษากิตะจะพูดว่าพระเจ้ามาเมื่อมีความไม่ถูกต้องและไร้ซึ่งศีลธรรมอย่างที่สุด พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ นี่คือต้นไม้ที่เล็กมากของลูกและได้รับผลกระทบจากพายุ นี่เป็นต้นไม้ใหม่แล้วก็มีรากฐานนี้ด้วยเช่นกัน ท่านกำลังปลุกดินอ่อนของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปศาสนาเดียวท่ามกลางศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้ สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก ผู้อื่นไม่เห็นว่าเป็นความเพียรพยายาม พวกเขาหลงมาเรื่อยๆจากเบื้องบน ที่นี้ดวงวิญญาณของผู้ที่จะไปสู่ยุคทองและยุคเงินนั่งและศึกษาเล่าเรียน พ่อหนึ่งที่นี่และสอนผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อทำให้พวกเขากลายเป็นเทพที่บริสุทธิ์ ผู้นี้ก็เคยศึกษากิตะมาอย่างมากด้วยเช่นกัน เช่นที่ท่านจดจำดวงวิญญาณและให้ดริชตีแก่พวกเขาเพื่อที่บาปของพวกเขาจะถูกตัดออกไป ในท่านองเดียวกันในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาก็เก็บน้ำ (พวกเขาคิดว่านั่นเป็นน้ำทิพย์) ไว้เบื้องหน้ากิตะในขณะที่พวกเขา นั่งและศึกษาสิ่งนั้น พวกเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณที่ตายจากไปแล้วจะได้รับการยกระดับ เหตุนี้เองพวกเขาจึงจดจำวิญญาณที่จากไปแล้ว พวกเขาให้ความนับถืออย่างมากต่อกิตะในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา โอ้ บาบาก็เคยเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ไม่ยิ่งหย่อนเลย

ท่านเคยศึกษารามายณะ ฯลฯ ทุกสิ่ง ท่านเคยมีความสุขมาก ทั้งหมดนี้คืออดีต เวลานี้พ่อพูดว่า อย่าได้จดจำอดีต นำทุกสิ่งออกไปจากสติปัญญาของลูก บาบามีได้รับนิมิตของการก่อตั้ง การทำลายล้าง และอาณาจักร และดังนั้นสิ่งนั้นจึงอยู่อย่างมั่นคง พ่อไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้กำลังจะถูกทำลาย บาบามีเข้าใจว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น “ใช้เวลาไม่นาน ที่พ่อจะไปและกลายเป็นราชานั่นๆ” พ่อไม่รู้ว่าบาบามีคิดอย่างไร ลูกๆรู้ว่าบาบามีได้เข้ามาอย่างไร ผู้คนไม่รู้สิ่งเหล่านี้ พวกเขาพูดถึงชื่อของบราห์มา, วิษณุ และชางก้าแต่ในทั้งสามนี้ พวกเขาไม่รู้ความหมายของผู้ที่พระเจ้าเข้ามา ผู้คนเหล่านั้นพูดถึงชื่อของวิษณุ แต่เขาเป็นเทพ เขาจะสอนลูกได้อย่างไร? บาบามีเองก็พูดว่าพ่อเข้ามาในผู้นี้ เหตุนี้เองพวกเขาจึงแสดงให้เห็นว่าการก่อตั้งนั้นเกิดขึ้นด้วยบราห์มา ผู้นั้นเป็นไปเพื่อการบำรุงรักษาและอีกหนึ่งนั้นสำหรับการทำลายล้าง เรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นที่เข้าใจอย่างมาก พระเจ้าพูดว่า พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าเมื่อใดที่พระเจ้ามาและสอนราชาโยคะแก่ลูกและให้สถานภาพที่สูงส่งแก่ลูก ท่านได้อธิบายถึงความลับของ 84 ชาติเกิดแก่ลูก ท่านอธิบายแก่ลูกเช่นกันเกี่ยวกับผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและผู้ที่ถูกกราบไหว้บูชา เคยมีอาณาจักรแห่งความสงบของลักษมีและนารายณ์ในโลกที่ทั้งโลกต้องการ ในเวลานี้ ในเวลาที่เป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ คนอื่นๆทั้งหมดอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ เวลานี้เรากำลังทำงานนี้ด้วยการทำตามศรัทธา เราเคยทำสิ่งนี้มาหลายต่อหลายครั้งและจะทำต่อไป ลูกๆว่ามีเพียงกำมือเดียวเท่านั้นจากหลายๆล้านที่จะปรากฏออกมา สิ่งนี้จะสัมผัสได้กับผู้ที่ เป็นของศาสนาเทพเท่านั้น สิ่งนี้หมายถึงบาร์ตเท่านั้น ผู้ที่เป็นของสกุลนี้จะปรากฏออกมาและจะปรากฏออกมาอยู่เรื่อยๆ เช่นที่ลูกได้ปรากฏออกมาแล้ว, ปวงประชาอื่นๆก็จะถูกสร้างขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเช่นกัน ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ดี สิ่งหลักคือความรู้และโยคะนี้ ความรู้จำเป็นสำหรับโยคะด้วยเช่นกัน ลูกจำเป็นต้องมีโยคะกับแหล่งแห่งพลัง (Powerhouse) ด้วยเช่นกัน ด้วยการมีโยคะบาบามีของลูก จะได้รับการปลดปล่อยและลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีพละทานมัยดีและมั่งคั่ง ลูกจะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมด้วย อัศจรรย์

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อย่าได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ลูกต้องลืมทุกสิ่งที่ลูกเคยศึกษาเล่าเรียนมาและรับฟังเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้น และจดจำสกุลบราห์มินของลูกเสมอ
2. สติปัญญาของลูกต้องมีศรัทธาอย่างเต็มที่ อย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด อย่าปล่อยวางความเป็นมิตรของพระเจ้าหรือการศึกษาเล่าเรียนนี้

พร: ขอให้ลูกเป็นคู่รักทางจิตที่ถูกดึงดูดจากผู้เป็นที่รักทางจิตและดังนั้นจึงอยู่อย่าง เป็นอิสระจากการที่ต้องทำงานหนัก ผู้เป็นที่รักยินดีที่ได้เห็นคู่รักของท่านที่ได้จากหายไป พวกเขาถูกดึงดูดด้วยแรงดึงดูดทางจิตและเวลานี้ พวกเขารู้จักผู้เป็นที่รักที่แท้จริงของพวกเขา พวกเขาบรรลุถึงท่านและได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงแล้ว เมื่อดวงวิญญาณที่น่ารักเช่นนั้นเข้ามาภายในอาณาเขตของความรักนี้ พวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากการทำงานหนักหลายประเภทเพราะคลื่นแห่งความรักและพลังที่นี้ของมหาสมุทรแห่งความรู้ทำให้พวกเขาสดชื่นตลอดเวลา ผู้เป็นที่รักได้สร้างสถานที่พิเศษนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ความบันเทิงแก่ลูกผู้เป็นที่รักและเพื่อพบปะกับท่าน

คติพจน์: พร้อมกับการอยู่อย่างสำรวจตน ประหยัด และเป็นของผู้เดียว ด้วยเช่นกัน

***** โอม ขานติ *****